

ชื่อโครงการ	เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการระบบที่พักรและระบบร้านอาหารของร้านฮิมน้ำแม่จะ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	
โดย	นายกฤษฎา มุสลี รหัสนักศึกษา 59541204001-5	นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ชั้น รหัสนักศึกษา 59541204010-6
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ พรพิพัฒน์ ทองปรอน	
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	
ปีการศึกษา	2562	

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการระบบที่พักรและระบบร้านอาหารของร้านฮิมน้ำแม่จะ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้เป็นระบบที่จัดการข้อมูลห้องพักร และร้านอาหารทั้งหมดเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ภายในธุรกิจ

โดยระบบที่จัดทำขึ้นมาเป็นลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งทางผู้จัดทำได้ศึกษาระบบการทำงานและศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจ แล้วนำมาวิเคราะห์และออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Sublime Text 3 เป็นโปรแกรมในการพัฒนาระบบร่วมกับระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยภาษาที่ใช้ในการพัฒนาและจัดรูปแบบ ได้แก่ Html CSS PHP และ JavaScript ซึ่งแบ่งผู้ใช้งานเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ พนักงาน พ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว ลูกค้าสมาชิก และลูกค้าทั่วไป โดยสามารถดูข้อมูลห้องพักร อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ของทางร้านทั้งหมดได้ สามารถทำการจองห้องพักร จองโต๊ะ สั่งอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ได้ สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั้งข้อมูลห้องพักร โต๊ะ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้าสมาชิก นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลวัตถุดิบต่าง ๆ และรวมไปถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลโปรโมชั่น เพื่อให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจ

จากการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการระบบที่พักรและระบบร้านอาหารของร้านฮิมน้ำแม่จะ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครอบคลุมการทำงานของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานของเจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

กิตติกรรมประกาศ

โครงการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ พรพิพัฒน์ ทองปรอน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการ รวมถึงคอยช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ร้านอิมน้ำแม่จจะ ที่อยู่ 246 หมู่ 1 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ที่ไว้วางใจให้ทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และขอขอบคุณเจ้าของธุรกิจ นางสาวปภาณิศรา ลังตาคำ ที่คอยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่จำเป็นในการทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ที่คอยแนะนำ คำติเตือนข้อผิดพลาดในการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้พัฒนา ได้ปรับปรุงแก้ไข จนทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน มีความสมบูรณ์ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ทุกท่าน ที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่าแก่ศิษย์ และคอยชี้แนะ แนวทางการจัดทำโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำโครงการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

กฤษฎา มุสลี
จุฑาทิพย์ วงศ์ชัน